

JWDผลงานเด่น จ่อชดรายได้OAI เร่งลุยงานเต็มสูบ

ทินฮูน - JWD รั้งทรัพย์ท้ายปี จ่อชดรายได้ “โอเชียน แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” พร้อมต่อยอดบริการแบบ Total Solutions ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า เดินหน้าลงทุนติดตั้งชั้นวางสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ ท่าเรือขนส่ง 4 ล้อ เพิ่มเป็น 40 คัน รองรับงานล้นมือ

นายชวรินทร์ บัณฑิตฤชดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโพลิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เปิดเผยว่า แนวโน้มแผนงานในช่วงที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะได้รับผลดีจากธุรกิจที่ขยายการลงทุนและเตรียมขยายเพิ่มเติม ตลอดจนภาพรวมเศรษฐกิจ การส่งออกของประเทศดีขึ้นโดยเตรียมรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการบริษัท โอเชียนแอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ OAI ประกอบธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือและทางอากาศ (Freight Forwarder) ช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสามารถต่อยอดขยายธุรกิจสู่การให้บริการ Freight Forwarder ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้าและส่งออก

นอกจากนี้ยังทำให้บริษัทสามารถยกระดับการนำเสนอบริการในแบบ “Total

Solutions’ ที่มีความครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง อาทิ การให้บริการนำเข้าสินค้า การบริหารจัดการพิธีการทางศุลกากร การรับฝากและบริหารจัดการสินค้า จนถึงการให้บริการส่งออกสินค้า โดยปัจจุบันได้เริ่มนำเสนอบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้าแล้ว รวมถึงยังส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจรับขนย้ายระหว่างประเทศที่มีต้นทุนให้บริการ Freight Forwarder ลดลง ตลอดจนมีแผนจะนำเสนอบริการ Freight ให้แก่ฐานลูกค้าในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจคลังสินค้าอันตราย คลังสินค้าปลอดอากรและคลังห้องเย็น ปลอดอากรเพื่อใช้เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทมีแผนการลงทุนติดตั้งชั้นวางสินค้า (Racking) ในศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ (JWD Chemical Supply Chain) เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดวางสินค้าในแนวสูง สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก 1.5-2 เท่า ส่วนธุรกิจรับส่งสินค้าด่วน JWD Express มีแผนการลงทุนเพิ่มรถขนส่ง 4 ล้อ เป็น 40 คัน จากปัจจุบันที่มี 20 คัน ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

“เราคาดหวังเห็นการเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้าย จากทุกกลุ่มธุรกิจหลักทั้งในประเทศและอาเซียนได้แก่ กลุ่มสินค้าอันตราย กลุ่มห้องเย็น กลุ่มยานยนต์ โดยเฉพาะกลุ่มขนส่งที่มีการเติบโตสูงสุด ไม่รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับคลังสินค้าในอาเซียน และการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม” นายชวรินทร์กล่าว